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Embætti landlæknis þakkar fyrir að fá þessa þingsályktun til umsagnar. Embættið telur afar þarft að 
móta áætlun til langs tíma um heilbrigðismál. Þessi málaflokkur þarf að eiga skýra stefnu til framtíðar 
og einnig áætlun um á hvern hátt stefnan skuli framkvæmd.
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